



ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น  
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ  
สังกัดคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคล  
เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่ม  
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่  
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมการศึกษา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ  
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และกำหนดการเข้ารับการ  
สรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญ  
เฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ดังนี้

**รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก**

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวอัญญาชิสา  
ภัทรศิริวิรัชยา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมการศึกษา จำนวน 1 ราย  
ได้แก่ นางสาวปุณยณุช เรือนโนวา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะ  
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ทั้งนี้การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก และการ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกได้ตรวจและประกาศตาม  
ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกได้ส่งข้อมูลและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ  
สมัครฯ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ผู้ใดมีคุณสมบัติและคุณวุฒิไม่ตรงตาม  
ประกาศรับสมัครฯ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ขาด  
คุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น

### กำหนดการสัมภาษณ์

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสาร ใบสมัคร ประวัติการทำงาน และการสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร โดยการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อน ระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักจัดการ งานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 36-0902 ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม อาคารบริการ: ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565



(รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก